
 
 
 
 
 

 

 

JICA ผู้สร้าง “สะพาน” เช่ือมไทย-ญี่ปุ่น 

คณุปฐมเป็นผูท้ี่อยู่เบื้องหลงัความส าเร็จในการสรา้งสะพานส าคญัหลายแห่งในประเทศ โดยเฉพาะสะพาน

ขา้มแมน่ า้เจา้พระยา ท่ีเชือ่มระหว่างกรงุเทพฯ กบัพื้นทีร่อบนอก ภายใตก้ารสนบัสนนุจากองคก์ารความร่วมมอื

ระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) ที่ตระหนกัถึงความส าคญัของ 

“สะพาน” ซ่ึงไมเ่พียงจะเป็นทางออกที่จะชว่ยแกว้ิกฤตจราจรตดิขดัเท่านัน้ ทว่า ยงัชว่ยสง่เสริมระบบโลจิสตกิสข์อง

ประเทศ อีกดว้ย 

คณุปฐมร่วมงานกบัทาง JICA ครั้งแรกในปีพ.ศ.     2352 ตัง้แตเ่ขา้รับราชการที่กรมโยธาธิการและ   

ผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงไดก้ ูเ้งนิจากกองทนุความร่วมมอืทางเศรษฐกจิโพน้

ทะเลแห่งประเทศญ่ีปุ่น หรือ OECF (Oversea Economic Cooperation Fund of Japan) ซ่ึงภายหลงักลายมาเป็น

ธนาคารเพื่อความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่น หรือ JBIC(Japan Bank for International Cooperation) และ

ผนวกรวมเป็นสว่นหนึง่ของ JICA ในปัจจบุนั เพื่อน ามาก่อสรา้งสะพานขา้มแมน่ า้เจา้พระยา  ในขณะนัน้ ส านกั

ก่อสรา้งสะพานยงัเป็นเพียงโครงการพเิศษ ที่ด าเนนิงานภายใตข้องกรมโยธาธกิารและผงัเมอืงและไมไ่ดม้กีารจดั 

ตัง้เป็นส านกัหรือกองแตอ่ย่างใด ทว่า หลงัจากปีพ.ศ.2323  รฐับาลไดม้มีตใิหแ้ยกหนว่ยงานในสว่นการกอ่สรา้ง    

ของกรมโยธาธิการและผงัเมอืงและส านกัเร่งรัดพฒันาชนบท ไปอยู่กรมทางหลวงชนบท สงักดักระทรวงคมนาคม  

 

 ส าหรับเหตผุลส าคญัที่ท าใหโ้ครงการก่อสรา้งสะพานเป็นการแกปั้ญหาจราจรของกรงุเทพฯ  คณุปฐม 

อธิบายว่า “หากเราลองหนัหนา้ไปทางทิศเหนอืตามล าน า้เจา้พระยา ทางฝัง่ขวาจะเป็นที่ตัง้ของส านกังานตา่งๆ และ

ทางฝัง่ซา้ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชน เพราะฉะนัน้ การที่จราจรตดิขดัในกรงุเทพฯ เกิดจากการเดนิทาง

ของคนจากพื้นทีใ่นเขตที่อยู่อาศัยไปยงัส านกังาน โดยขา้มแมน่ า้เจา้พระยา ซ่ึงสะพานยงัมอียูน่อ้ยมากเมือ่เทียบกบั

ความตอ้งการของคนในกรงุเทพฯ”  ทัง้นี ้นบัตัง้แตท่ีร่่วมงานกบัทางJICA จนถึงปัจจบุนั คณุปฐมไดม้สีว่นในการ

สรา้งสะพานหลกัๆ ไดแ้ก่ สะพานพระราม 5  สะพานพระราม 2  สะพานพระราม 3 รวมถงึโครงขา่ยถนนราช

พฤกษท์ัง้หมด ซ่ึงกอ่ใหเ้กิดผลดตีอ่เศรษฐกิจของประเทศ แมส้ะพานเปิดใชแ้ค่เพียงวนัเดยีว ก็สามารถให้

ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิมลูค่ามหาศาล เพราะชว่ยบรรเทาปัญหารถตดิ ประหยดัค่าน า้และค่าเสยีเวลาของ

ประชาชน   

 

 นอกเหนอืจากการสนบัสนนุที่เป็นเงนิกูแ้ลว้ ทาง JICA ยงัใหก้ารสนบัสนนุในเร่ืองการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การก่อสรา้งสะพาน  โดยคณุปฐม เลา่ว่า ปัจจบุนั โครงการกอ่สรา้งสะพานพระราม 2 และสะพานพระราม 3 ใช ้

วิศวกรคนไทย ทัง้ในสว่นการออกแบบและคมุงาน ซ่ึงแตกตา่งจากสมยัก่อนทีก่ารคมุงานจะตอ้งใชช้าวตา่งชาติ

เท่านัน้  อกีทัง้ ความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้ับ ยงัสามารถน ามาปรับใชก้บัการก่อสรา้งสะพานในภมูภิาคไดอ้ีก

ดว้ย  

ผ ูอ้ ำนวยกำร ส ำนกัก่อสรำ้งสะพำน  

กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม 

 



“จดุแข็งของ JICA คือ เขา้ใจการท างานของไทย แตก็่มจีดุอ่อน คือ JICA มกีารท างานเป็นขัน้เป็นตอน ซ่ึง

เราไมส่ามารถท่ีจะไปเร่งรัดใหเ้ป็นไปอย่างรวดเร็วได ้อย่างสะพานหนึง่ตอ้งสรา้งเป็นสบิปี ในชว่งท่ีท าการจดัซ้ือจดั

จา้ง ก็อยากจะไดร้ับการอนมุตัเิร็ว เนือ่งจากมรีะบบงบประมาณที่ไมต่รงกบัทาง JICA เราเลยเร่งรัดไป แตท่าง 

JICA ก็จะบอกว่าตอ้งผา่นขัน้ตอนตา่งๆ  ซ่ึงมเียอะมาก”  คณุปฐม กลา่ว อย่างไรก็ด ี ความยุ่งยากของขัน้ตอน

การด าเนนิงานของ JICA ในแงห่นึง่คณุปฐมก็ยอมรับว่าเพื่อความโปร่งใสของการด าเนนิงาน 

 

ส าหรับการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จากความร่วมมอื JICAไมเ่พยีงจะชว่ยใหท้างกรมทางหลวงชนบทรูจ้กั  

การท างานระดบัสากลมากขึน้ เชน่ การใช ้International Competitive Bidding (ICB) ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงมคีวาม

โปร่งใสและตรวจสอบได ้  และกรมทางหลวงชนบทยงัไดน้ าเอาหลกัการดงักลา่วมาปรับใชใ้นการก าหนด Terms of 

Reference (TOR) ของการจดัจา้งลกูจา้งเพื่อใหม้ปีระสทิธิภาพและตรงตามที่ตอ้งการ  ขณะที ่ระดบับคุคล ก็มกีาร

เปลีย่นแปลงที่เห็นไดช้ดั เชน่ เจา้หนา้ท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัในการด าเนนิการก่อสรา้ง ความเป็น

ระเบียบเรียบรอ้ยในการจดัวางอปุกรณต์า่งๆ ในพืน้ที่ก่อสรา้ง รวมถึงการตรงตอ่เวลา ซ่ึงเป็นวฒันธรรมของชาว

ญ่ีปุ่นที่นา่ประทบัใจ อกีดว้ย 

 

“ผมเป็นผูอ้ านวยการส านกัไดก็้เพราะ JICA ในกรมฯ คนที่ท างานและมโีอกาสไดส้มัผสักบัโครงการใหญ่ๆ 

แทบจะไมม่เีลย ทางผูใ้หญ่มองว่างานใหญ่ๆ ระดบัพนัลา้นก็ตอ้งเรียกใชป้ฐม ผมก็ตอ้งท าเร่ืองประสานกบัทาง 

JICA ซ่ึงดว้ยความสมัพนัธท์ี่ดกีบั JICA  ก็ชว่ยสง่เสริมการท างานของผมไดเ้ป็นอย่างด”ี คณุปฐม กลา่ว  

 

สดุทา้ย คณุปฐมฝากถึงทาง JICA ไวว้่า “ขอใหช้ว่ยประเทศไทยตอ่ไป” แมใ้นมมุมองของ JICA ประเทศ

ไทยจะถือว่าเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ แตใ่นความเป็นจริง พืน้ที่ชนบทของไทยยงัความจ าเป็นที่จะตอ้งไดร้ับการ

พฒันาอีกมาก อยากจะใหท้าง JICA ชว่ยสนบัสนนุทัง้ในดา้นเงนิก ูแ้ละการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีในการสรา้งถนน 

เพื่อสง่เสริมการขนสง่ในพื้นที่ โดยเฉพาะการขนสง่ผลติผลทางการเกษตรของประชาชน รวมถึงการท าวิจยัเพื่อ

จดัท าแผนแมบ่ทในการก่อสรา้งถนนในพืน้ที่ดงักลา่วเสนอตอ่รัฐบาล ซ่ึงยงัไมเ่คยมกีารท ามาก่อน เป็นตน้ 

 

                        
 
   

 


